

'มาร์ค' ลักการะพระธาตุนมม วัดกระแส-เช็กเรตตั้ง'ปชป.'?



บมจะอยู่ในช่วงยุคการบริหารงานของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แต่นักการเมืองย่อมไม่ยอมเว้นว่างในการลงพื้นที่เพื่อพบปะประชาชน เพราะในวันข้างหน้าหากสนามเลือกตั้งเปิดขึ้นอีกครั้ง นักการเมืองย่อมต้องพร้อมกลับสู่สังเวียนอยู่เสมอ เพราะฉะนั้นการลงพื้นที่ของนักการเมืองทุกพรรคในขณะนี้ คงปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งคือการเช็คคะแนนนิยมของตัวเองและของพรรคเอาไว้เบื้องต้น ก่อนจะลงพื้นที่หาเสียงในอนาคต หลัง

จาก คสช.ทำตามโรดแมปได้สำเร็จ และคืนอำนาจอธิปไตยให้ประชาชนผ่านการเลือกตั้ง

เช่นเดียวกับ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และอดีตนายกรัฐมนตรี เป็นนักการเมืองอีกรายที่ไม่เคยเว้นว่างจากความเป็น "อาชีพนักการเมือง" จะเห็นได้จากข่าวสารที่ปรากฏ หรือแม้กระทั่งโซเชียลมีเดียอย่างเฟซบุ๊กจากเพจ "Abhisit Vejjajiva" ที่มักจะมีการอัปเดตความเคลื่อนไหวในการทำงาน รวมทั้งการ

ลงพื้นที่พบปะประชาชนอย่างสม่ำเสมอ ล่าสุดนายอภิสิทธิ์ได้ลงพื้นที่ใน จ.นครพนม พร้อมด้วยแกนนำพรรคกว่า 10 คน อาทิ นายเกียรติ ลิทธิธอมร, นายธานี ศักดิ์เศรษฐ์, คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รองหัวหน้าพรรค ปชป. และ นายจตุ โกรธฤกษ์ เลขาธิการพรรค ปชป. ซึ่งการเดินทางเยือนภาคอีสานในครั้งนี้เพื่อมาลักการะวัดพระธาตุนมมรวมมหาวิหาร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นชื่อคู่บ้านคูเมืองของจังหวัดนี้ ทั้งนี้เพื่อเสริมดวงชะตาและความเป็น

ลี้ริมงคลของชีวิตในปี 2559 ด้วย โดย พระเทพวรมณี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุนพมฯ ได้ฝากให้นายอภิสิทธิ์คู่แลสุขภาพด้วย พร้อมกับมอบพระวัดพระธาตุนพม รุ่นวรวัย คุณ พูน เพิ่มให้ด้วย

ขณะที่นายจตุเปิดเผยว่า ในฐานะเป็นผู้ริเริ่มโครงการทำบุญในครั้งนี้ ยืนยันว่าการเดินทางมา จ.นครพนม เพื่อสักการะพระบรมสารีริกธาตุ เพราะถือเป็นเรื่องสำคัญหลักของภาคอีสานและถือเป็นการมาทำบุญประจำปี ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการมาเสริมดวงชะตาให้กับนายอภิสิทธิ์แต่อย่างใด ยืนยันว่าทำได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ซึ่งในประเทศไทยมีพระบรมสารีริกธาตุที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด 21 แห่ง โดยส่วนตัวหากมีเวลาก็อยากที่จะพานายอภิสิทธิ์ไปไหว้สักการะให้ครบทั้ง 21 แห่ง เช่น ที่ จ.นครศรีธรรมราชก็จะไปสักการะที่วัดพระศรีมหาธาตุเช่นกัน

สำหรับผลโพลจากกรุงเทพโพลที่ออกมาล่าสุดว่า คะแนนความนิยมของพรรคประชาธิปัตย์นั้นลดลง จึงทำให้การลงพื้นที่และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของนายอภิสิทธิ์ในครั้งนี้ เป็นการเรียกคะแนนความนิยมของพรรคกลับมาหรือไม่นั้น นายจตุระบุพร้อมกับยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกัน เพราะการมาสักการะพระธาตุนพม

ในครั้งนี้ เป็นกำหนดการการเดินทางทำบุญที่มีมาก่อนแล้ว ส่วนที่มองว่าเป็นการตรงคะแนนความนิยมเพราะว่างรัฐธรรมนูญว่างแรกกำลังจะออกมาและจะใกล้เข้าสู่การเลือก

ตั้งนั้น เห็นว่ากว่าจะมีการเลือกตั้งคงอีก 2 ปี และส่วนตัวยังอยากให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้า คสช. อยู่แก้ปัญหาด้วย เพราะปัญหาของบ้านเมืองมีมาก เรื่องบางเรื่องต้องใช้ความเด็ดขาด

อย่างไรก็ตาม การเดินทางลงพื้นที่ จ.นครพนม ของนายอภิสิทธิ์ในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากประชาชนเป็นอย่างดี แม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นพื้นที่ของอีกกลุ่มการเมืองก็ตาม โดยบรรยากาศการต้อนรับคึกคักตั้งแต่ที่สนามบินนครพนม จนกระทั่งถึงบริเวณวัดพระธาตุนพมรวมมหาวิหาร

โดยเฉพาะที่สนามบินนครพนมนั้น ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือไม่ก็ตาม นายอภิสิทธิ์ได้รับการต้อนรับจาก **คุณหญิงพันธุ์เครือ ยงใจยุทธ** หรือ **"คุณหญิงหลุยส์"** ภริยา **พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ** อดีตนายกฯ ซึ่งกำลังจะเดินทางขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพฯ พอดีพอดี โดย **"คุณหญิงหลุยส์"** ได้รอให้การต้อนรับและทักทายพูดคุย พร้อมกับได้ช่วยพรให้นายอภิสิทธิ์ว่า **"ขอให้ท่าน นายกฯมีสุขภาพแข็งแรง และให้มาอยู่ช่วยกันทำให้ประเทศให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง"**

ส่วนเรื่องการลงพื้นที่ของหัวหน้าพรรค ปชป.นั้น เรื่องนี้เลขาธิการพรรคฯยืนยันว่า หากเห็นสมควรคงจะจัดให้มีการเดินทางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของนายอภิสิทธิ์ในลักษณะนี้อีกครั้งอย่างแน่นอน